

หัวข้อข่าว: ชี้แจง Trading Alert List

หลักทรัพย์: MONO

รายละเอียดข่าว

ชี้แจง Trading Alert List

เรื่อง

ชี้แจง Trading Alert List

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (MONO) เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน บริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การรวมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือขอพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ไม่มี

2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่

ปัจจัยอื่นที่บริษัทคิดว่าอาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามีชื่อบริษัทปรากฏในสื่อจำนวนมาก และมีบทวิเคราะห์ในเชิงบวกต่อบริษัทหลายบทความ

3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทเปิดเผยในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2567 รวมถึงตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ ถึงความร่วมมือระหว่างบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในการที่บริษัทจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการดูแลการบริหารจัดการแพลตฟอร์มและกิจการการตลาด สำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เป็นระยะเวลา 6 ปี เริ่มในฤดูกาลปี 2568 ซึ่งโมโนได้รับส่วนแบ่งค่าบริการ 50 บาท/สมาชิก/เดือน บนเป้าหมายในการสร้างฐานสมาชิก 3 ล้านราย อันเป็นโอกาสสู่การขยายการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้